

ผลิตภัณฑ์ยางพาราจากเกษตรกรสวนป่าคลอก



คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร นำโดย นางวรารัตน์ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรมยาง ได้ยกทีมลงพื้นที่ที่สวนป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อถ่ายทอดการทำผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำสวนป่าคลอกเพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มการใช้ยางให้แก่ประเทศแล้ว เกษตรกรยังได้ประโยชน์



หาอาชีพเสริม เป็นช่วงที่ สกย.มาอบรมแปรรูปน้ำยางและใบยางพารา จึงได้ชวนเพื่อน 7-8 คนมารวมกลุ่มทำใบยางและกลุ่มแปรรูปน้ำยาง เริ่มลงทุนคนละ 500-1,000 บาท ได้มาประมาณ 7,500 บาท นำไปซื้อเครื่องปั่น (ดีน้ำยาง) เตานึ่ง ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ สกย.ช่วยเหลือและได้อาศัยเครื่องมือของกลุ่มใหญ่ เช่น เตอบ น้ ไฟ และใช้โรงยางตากแผ่นเป็นสถานที่อบรมและแปรรูปยาง ปัจจุบันมีสมาชิก 11 คน โดยผลิตตุ๊กตายาง หุ่นยางรูปกระเซ้ ปลาตาว หน้ากากยาง พวงกุญแจ ฟองน้ำ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขายอันละ 80-120 บาท ผลิตภัณฑ์เล็ก ๆ ขายอันละ 10 บาท โดยจำหน่ายที่หน้าสำนักงานและที่ตลาด



ทั้งความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้สามารถปฏิบัติได้จนเกิดความชำนาญที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบอื่น ๆ ได้

นางประณี แสงศรี อายุ 54 ปี ประธานกลุ่ม อยู่หมู่ที่ 2 ต.ป่าคลอก เล่าว่า ตำบลป่าคลอกมีอยู่ 9 หมู่บ้านก่อนที่จะมารวบรวมกลุ่มสมาชิกเคยเป็นครูสอนพวกศิลปะประดิษฐ์พวกโบว์ไม้กระดาศา กระดาศย่น และยังสอนการทำอาหารและขนมมาก่อน พอตีราคาขายตกจึงมีแนวคิดที่จะ

หาคะตะ หรือตามงานเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้สมาชิกมีรายได้เดือนละ 5,000 บาท/ครอบครัว สำหรับผลิตภัณฑ์จากยางแผ่น ขณะนี้ทางกลุ่มฯ ได้รับออเดอร์ให้ทำแหวนยาง 50,000 ชิ้น จานรองแก้ว 2,000 ชิ้น กระสุนยาง 1,000,000 ลูก ตำบลป่าคลอกเคยได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบยางแบบสากลซึ่งทำให้พวกเขาเกิดความภาคภูมิใจและเกิดแรงจูงใจที่จะผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้มีความหลากหลาย มีรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของตำบลป่าคลอกเพื่อรองรับโครงการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นจุดที่ทัวร์ลง โดยมีหลายหน่วยงาน เช่น สถานีทดลองยางภูเก็ต สง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กรมส่งเสริมการเกษตร ที่จะร่วมดำเนินการเร็ว ๆ นี้

ผู้ใดสนใจเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์จากยางพารา ติดต่อที่ ส่วนอุตสาหกรรมยาง กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6595 เวลาราชการ.

พรณพิชญา สุเสวี